



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

NEWSLETTER

THÁNG 8, 2024

VISION

To be an educational institution of excellence from Kindergarten to University Foundation level combining Eastern Values with an International education to produce global citizens.

MISSION

To provide quality educational programmes in a creative and challenging learning environment, embracing innovative teaching pedagogies to empower every student to become a life-long learner.

IN THIS ISSUE

- THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG
- THÔNG TIN KHỐI TIỂU HỌC
- THÔNG TIN KHỐI TRUNG HỌC
- THÔNG TIN HỆ SONG NGỮ
- CẬP NHẬT THÔNG TIN STEM



UPCOMING EVENTS

- Lễ Quốc Khánh
- Tết Trung Thu

THÔNG ĐIỆP TỪ HIỆU TRƯỞNG

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Nhân dịp đầu năm học mới, tôi muốn gửi làm cảm ơn đến Quý Phụ huynh đã hợp tác và hỗ trợ trong thời gian vừa qua.

Học phần 1 luôn là khoảng thời gian đầy bận rộn bởi vì các em học sinh chuẩn bị cho năm học mới.

Tôi rất hài lòng khi khởi đầu năm học mới diễn ra suôn sẻ.

Thật vinh dự khi thấy những học sinh và giáo viên nhiệt huyết trong hành trình học tập mới này.

Nhà trường khuyến khích phụ huynh liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc Văn phòng trường nếu cần thêm thông tin hoặc bất kỳ hỗ trợ nào trong quá trình học tập của con em tại Trường Quốc tế Singapore tại Bình Dương.

Một vài lưu ý:

- Thời gian đón học sinh:

Tất cả các hoạt động vui chơi tại Trường sẽ kết thúc vào lúc 4:30 chiều.

Tất cả các em học sinh sẽ di chuyển đến khu vực căn tin để chờ Phụ huynh đón.

Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Phụ huynh.

- Thông tin học sinh:

Nếu có bất kỳ thay đổi về thông tin học sinh, Phụ huynh vui lòng thông báo đến Văn phòng sớm nhất có thể. Việc này rất quan trọng trong việc thông tin học sinh luôn được cập nhật kịp thời.

- Thông tin từ Trường:

Phụ huynh phải đảm bảo rằng đã cài đặt hệ thống quản lý của Trường, SMS trên điện thoại. Tất cả thông tin từ Trường sẽ được gửi qua SMS. Bảng tin Trường sẽ được gửi đến Phụ huynh vào cuối mỗi tháng. Bảng tin lớp học sẽ gửi vào Thứ Sáu mỗi tuần.

Hãy cùng nhau tận hưởng học phần 1 và tất cả những trải nghiệm học tập thú vị mới mẻ từ học phần này.

Trân trọng,

Mr Mark.



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

NEWSLETTER

THÁNG 8, 2024

THÔNG TIN KHỐI TIỂU HỌC

Chào mừng năm học mới!

Thật vinh dự chào đón các em học sinh và Quý Phụ huynh năm học mới. Và gửi lời chào đón đặc biệt đến Phụ huynh và các em học sinh mới. Chúng tôi khuyến khích các em tham gia vào tất cả hoạt động ở Trường và hy vọng rằng các em nhanh chóng làm quen và cảm giác thân thuộc như ở nhà.

Đối với Quý Phụ huynh và các em học sinh hiện hữu, chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón các em trở lại. Hãy yên tâm rằng với đội ngũ giáo viên nhiệt huyết của Trường luôn tận tụy để đảm bảo những trải nghiệm học tập tốt nhất có thể dành cho các em. Sự tin tưởng và hỗ trợ của Quý Phụ huynh là niềm vinh hạnh của Trường.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu các Giáo viên mới phụ trách Khối Tiểu học như sau:

Thầy William Lynch (Lớp 4 Quốc Tế)

Thầy Peter Mc Clemont (Lớp 5 Quốc Tế)

Cô Ying-Jie Peng (Giáo viên Tiếng Trung)

Đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm này rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy và mang đến những kiến thức phong phú cùng đam mê học tập. Chúng ta cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Giáo viên trong quá trình công tác tại Trường.

Khi chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình năm học mới này, hãy nhớ rằng giáo dục là sự hợp tác giữa học sinh, giáo viên, và phụ huynh. Là phụ huynh, sự hợp tác của quý vị rất quan trọng trong việc thúc đẩy môi trường tương trợ và nhân văn cho các em.

Các câu lạc bộ sau giờ học sẽ bắt đầu từ tuần thứ 3. Gửi lời cảm ơn đến các em học sinh đã đăng ký tham gia. Đây là cơ hội tốt để các em học thêm các kỹ năng mới và học thêm kinh nghiệm giao tiếp Tiếng Anh ngoài giờ học.

Chúng ta hãy cùng chào đón năm học mới với đầy nhiệt huyết và tận tụy để trở thành một năm học tuyệt vời nhất. Chỉ cần cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những điều tuyệt vời.

Trân trọng,

Philip van der Walt

“Điều tuyệt vời nhất của Giáo dục là không một ai có thể tách rời khỏi bạn” – B.B.King



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

NEWSLETTER

THÁNG 8, 2024





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

NEWSLETTER

THÁNG 8, 2024

THÔNG TIN KHỎI TRUNG HỌC

Kính gửi Quý Phụ huynh, Học sinh, và Giáo viên,

Chào mừng các em quay lại năm học mới. Tôi tin rằng tất cả mọi người đã có kỳ nghỉ hè đầy thư giãn và thoải mái. Và một điều chào đón đặc biệt đối với tất cả học sinh mới – chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ nhanh chóng thích nghi, kết bạn, và cảm thấy là một phần trong cộng đồng trường học sôi nổi này.

Học phần này bao gồm các hoạt động thú vị và những cập nhật quan trọng. Một trong những sự kiện đáng chú ý là Tết Trung Thu, được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 09. Sự kiện đặc biệt này luôn được cả học sinh và nhân viên háo hức mong đợi, và chúng tôi luôn mong muốn được cùng nhau tổ chức các hoạt động lễ hội này.

Xin lưu ý rằng, Trường sẽ đóng cửa vào các ngày Thứ Hai, ngày 2 tháng 9 và Thứ Ba, ngày 3 tháng 9, nhân dịp Lễ Quốc Khánh. Chúng tôi khuyến khích mọi người tận hưởng kỳ nghỉ lễ và sẵn sàng cho những tuần bận rộn sắp tới.

Học phần này cũng có vài thay đổi về chương trình NEO. Mặc dù thời gian dành cho tiết học NEO ít hơn, nhưng học sinh vẫn phải tham gia chương trình này ở nhà. Và chương trình này nay được xem như bài tập về nhà và được giáo viên Tiếng Anh hướng dẫn. Học sinh nên tiếp tục sử dụng NEO như trước đây để hỗ trợ việc học tiếng Anh.

Trong vài tuần tới, chúng tôi sẽ bầu chọn Hội đồng học sinh mới. Đây luôn là hoạt động đầy thú vị, và chúng tôi khuyến khích các em tham gia tích cực vào việc lựa chọn đại diện học sinh. Các thành viên được bầu chọn sẽ được công bố ngay sau đó.

Cuối cùng, xin nhắc lại với Phụ huynh rằng sẽ không có kỳ thi chính thức nào trong học phần này. Thay vào đó, kết quả học phần 1 sẽ dựa vào đánh giá trên lớp học. Điều quan trọng nhất là tất cả học sinh phải thiết lập thói quen và nề nếp học tập tốt ngay từ đầu để đảm bảo một học kỳ hiệu quả và thành công.

Tôi chúc các em bắt đầu năm học mới với mọi điều may mắn nhất, với đầy cơ hội phát triển, học tập, và thành công.

Trân trọng,

Cô Lizelle MacLachlan

Trưởng khối Trung học

NEWSLETTER

THÁNG 8, 2024

THÔNG TIN HỆ SONG NGỮ

Mùa Thu – Mùa khai giảng năm học mới. Năm học mới 2024-2025 đã đến. Hằng năm, các em học sinh sẽ có nhiều thử thách hơn nhưng chúng tôi hi vọng các em đã sẵn sàng trên hành trình mới của mình. Chúng tôi chúc tất cả giáo viên và học sinh một năm học đầy những kỷ niệm tuyệt vời.

Trong tháng này, học sinh sẽ bắt đầu lịch học tập sau kỳ nghỉ hè. Đặc biệt đối với học sinh Lớp 1, đây là năm đầu tiên các bạn học nhiều môn và gặp gỡ nhiều giáo viên. Các em sẽ gặp một vài khó khăn để thích nghi với những thay đổi mới và chúng tôi hy vọng Quý phụ huynh thấu hiểu và hỗ trợ các em và giáo viên để thành công trong quá trình học tập của các em. Chúng tôi rất cảm ơn những đóng góp của Quý Phụ huynh dành cho các em cũng như Nhà Trường trong suốt năm học này.

Chúc các em học sinh sẽ có một năm học mới tuyệt vời.

Nhân đây, Tôi muốn gửi đến Quý Phụ huynh một vài hình ảnh đáng yêu của học sinh trong quá trình học tập của tháng này.

Cô Kim Trí



CẬP NHẬT STEM

Chương trình STEM trong tháng 8 này, học sinh sẽ bận rộn với các dự án thú vị của môn học.

Khối Tiểu học sẽ bắt đầu khóa học CREST từ Tuần lễ Khoa học Anh, khơi dậy tính tò mò và sáng tạo của các em.

Khối Trung học Cơ sở và Phổ Thông sẽ chuẩn bị cho kỳ thi STEM vào cuối học phần 1, tập trung vào các môn Phát triển bền vững, Thành phố Thông minh, và Quy hoạch Đô Thị.

Tất cả các dự án trên sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về khoa học và công nghệ trong quá trình nhận thức về tương lai của thế giới.

Chúng ta hãy tự hào về những sáng tạo và mong chờ xem thành quả của các em.

Trân trọng

